



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปราสาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๗ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	นางศิริรัตน์ วิเลิศรัมย์	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
๒.	นางศิริรัตน์ ไบพลูทอง	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๓.	นางลัดดารัตน์ พวงสด	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ลำดับที่...

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๔.	นางสาวมลฤดี ยืนยาว	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
๕.	นางสาวสุพชฌาย์ สีดางาม	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
๖.	นางสาวรุจิรา เรืองสุขสุด	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและ รักษาพยาบาลพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
๗.	นางสาวสิรินดา แรงจบ	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโอบิดิกส์
๘.	นางอัมพร สหัสชาติ	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
๙.	นางมยุรี ขวัญทอง	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
๑๐.	นางพนิดา ปรีกษาศี กัลบัน	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมิน</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑๑.	นางสาวลลินดา สายบุตร	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
๑๒.	นางสาวกิตติมา สัชชานนท์	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
๑๓.	นางกิตติมา รั้วแดง	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
๑๔.	นางสาววันวิภา นภาคเวช	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๑๕.	นายยุทธศิลป์ จรัสใส	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน
๑๖.	นางสาวปัญจพร ร่วมทวี	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๑๗.	นางรุ่งนภา นิลประภา	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑๘.	นายสุบรรชา วิเลิศรัมย์	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน
๑๙.	นางทานตะวัน พรหมเมตตา	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
๒๐.	นางพัทธาภรณ์ ทะเรรัมย์	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
๒๑.	นางจรัสศรี พระไวย	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน
๒๒.	นางดวงพักตร์ สร้อยเสน	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
๒๓.	นางปราณี อินทยุง	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
๒๔.	นางสุภาวรรณ มานะสันติกุล	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโธปิดิกส์

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๒๕.	นายณัฐกิตติ ศรีสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๒๖.	นางนิธิกานต์ ขาวงาม	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
๒๗.	นางครุณี มานูจำ	พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวชูหงส์ มหรรทศนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางศิริรัตน์ วิเลิศรัมย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	๕๓๘๑๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	๕๓๘๑๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลมารดาที่มีกลุ่มอาการ HELLP Syndrome ร่วมกับภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ชนิดที่ ๑ ร่วมกับภาวะตกเลือดหลังคลอด” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”
๒	นางศิริรัตน์ ไบพลูทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๕๓๕๔๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๕๓๕๔๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตวายเรื้อรัง” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูงแบบวิถีใหม่ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”
๓	นางลัดดารัตน์ พวงสด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	๕๓๕๕๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	๕๓๕๕๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อ (Necrotizing fasciitis) ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและโรคเบาหวาน ชนิดที่ ๒” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการประเมินและประเมินซ้ำในผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔	นางสาวมลฤดี ยินยาว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม	๑๕๐๐๕๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม	๑๕๐๐๕๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรค Trichohepatoenteric syndrome ที่มีภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับโรคปอดอักเสบ” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบทำยประกาศ”				
๕	นางสาวสุพษณีย์ สีดางาม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	๑๕๒๕๕๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	๑๕๒๕๕๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลมารดาที่เป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์และความดันโลหิตสูงร่วมกับภาวะตกเลือดหลังคลอด” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบทำยประกาศ”				
๖	นางสาวรุจิรา เรืองสุขสุด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	๕๓๖๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ	๕๓๕๓๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนำบักทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องมีภาวะติดเชื้อเยื่อช่องท้อง” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนากระบวนการพยาบาลไตเทียม โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบทำยประกาศ”				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๗	นางสาวสิรินดา แรงจบ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโลปิติกส์	๕๓๘๔๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโลปิติกส์	๕๕๓๒๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		
		<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักได้รับการผ่าตัดตามโลหะร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตวายเรื้อรัง”</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดยึดตรึงกระดูกด้วยโลหะคล้ายเข็ม (K-wire) โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์”</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”</p>				
๘	นางอัมพร สหัสชาติ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	๑๗๖๙๑๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	๑๗๖๙๑๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)		
		<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคเมลิออยด์ร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลัน”</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อยาด้านจุลชีพโดยสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์”</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”</p>				
๙	นางมยุรี ขวัญทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	๗๙๕๐๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	๗๙๕๐๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		
		<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอสแอลอีร่วมกับภาวะไตอักเสบ”</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “ประสิทธิภาพของการคัดกรองผู้ป่วย Srpis ด้วย SOS score กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลปราสาท”</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”</p>				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๐	นางพนิดา ปรีกษาศี กลับัน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี	๑๕๓๖๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี	๑๕๓๖๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้สูงอายุที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในการผ่าตัดข้อสะโพกที่มีความดันโลหิตสูง” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังการระงับความรู้สึก (postoperative delirium) สำหรับห้องพักรักษาในโรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๑๑	นางสาวลินดา สายบุตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด	๑๓๖๘๓๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด	๕๓๘๑๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลมารดาอายุมากที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมกับภาวะช็อคและเบาหวานขณะตั้งครรภ์” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ (Work Instruction) การจัดการความปวดในมารดาตั้งครรภ์ ระยะก่อนคลอด โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๑๒	นางสาวกิตติมา สัชชานนท์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม	๑๕๐๐๙๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม	๑๕๐๐๙๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยทารกน้ำหนักตัวน้อยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับมีภาวะหายใจเร็วชั่วขณะ” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการบริหารยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD) ในทารก โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๓	นางกิตติมา รั้วแดง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	๕๔๐๖๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช	๕๔๐๖๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ติดเชื้อเอชไอวี” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาวัยรุ่นที่ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”
๑๔	นางสาววันวิภา นภาคเวช	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๑๕๒๐๓๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๑๕๒๐๓๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาประสิทธิภาพของการคัดกรองผู้ป่วย โดยใช้ Early warning sign โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”
๑๕	นายยุทธศิลป์ จรัสใส	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน	๑๗๖๙๒๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน	๕๓๘๘๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะหายใจล้มเหลว” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”
๑๖	นางสาวปิญจพร ร่วมทวี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโรค นาลิก จักขุ	๕๓๔๔๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๕๓๗๔๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยท่อน้ำตาอักเสบร่วมกับภาวะเลือดออกในช่องหน้าตาและเลนส์ตาเคลื่อน” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “แนวทางปฏิบัติผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑๗	นางรุ่งนภา นิลประภา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช	๕๓๖๑๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๕๓๙๓๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมจากการเสพติดกัญชา (Cannabis-Induced psychosis)” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการติดตามผู้ป่วยโรคจิตเชิงทางเพศสัมพันธ์ ให้คงอยู่ในระบบการรักษา (Stay Negative) โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๑๘	นายสุบรรชา วิเลิศรัมย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	๕๓๘๘๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	๕๓๓๓๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคล้มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึกเฉียบพลัน” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการรับส่งต่อโรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๑๙	นางทานตะวัน พรหมเมตตา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด	๕๕๒๑๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด	๕๕๒๑๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอดที่มีภาวะมดลูกแตกและตกเลือดหลังคลอด” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาและประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				
๒๐	นางพัชราภรณ์ ทะเวรัมย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	๕๓๕๔๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	๕๓๕๔๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้สูงอายุโรคปอดอักเสบที่มีหนองในเยื่อหุ้มปอดและไตวายเฉียบพลัน” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตรารากไหลสูง โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”				

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๒๑	นางจรัสศรี พระไวย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ	๑๕๐๓๗๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	๑๗๖๙๒๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “ การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “ การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โรงพยาบาลปราสาท ” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “ แนบท้ายประกาศ ”				
๒๒	นางดวงพักตร์ สร้อยเสน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	๑๗๖๙๑๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	๕๓๗๑๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “ การพยาบาลผู้ป่วยภาวะกระจกตาข้างขวาแตกร่วมกับเลนส์แก้วตาข้างขวาแตก (Rupture cornea with rupture lens right eye) ” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “ การพัฒนาการดูแลและให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดกระจกโดยใช้สื่อผสม โรงพยาบาลปราสาท ” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “ แนบท้ายประกาศ ”				
๒๓	นางปราณี อินทยุง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	๕๓๕๔๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	๕๓๕๔๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “ การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน ” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol withdrawal) โรงพยาบาลปราสาท ” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “ แนบท้ายประกาศ ”				
๒๔	นางสุภาวรรณ มานะสันติกุล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโตปิกส์	๕๓๕๕๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโตปิกส์	๕๓๕๕๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐ %
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “ การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีกระดูกสันหลังหักชนิดบดทับร่วมกับภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อ ป้องกันกระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture Prevention) โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “ แนบท้ายประกาศ ”				

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ	
๒๕	นายณัฐกิตติ ศรีสุวรรณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก			
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๓๓๒	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๙๔๓๒	เลื่อนระดับ	
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคมึ่คุ้มกันบกพร่องจากไวรัส(เอชไอวี)ที่มีภาวะล้มเหลวทางไวรัสร่วมกับโรคฉี่หนูโรคปอดกลับเป็นซ้ำ” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ให้เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบท้ายประกาศ”	๑๐๐ %
๒๖	นางนิธิกานต์ ขาวงาม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม			
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๕๐๓๔๑	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๖๐๐	เลื่อนระดับ	
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับมีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบท้ายประกาศ”	๑๐๐ %
๒๗	นางครุณี มานูจำ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม			
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๖๑๐	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๓๖๑๐	เลื่อนระดับ	
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตรอยต์เป็นพิษวิกฤต ร่วมกับโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลัน” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “พัฒนาแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงและสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่วิกฤตกลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลปราสาท” รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบท้ายประกาศ”	๑๐๐ %